

Vị Xuyên, ngày 09 tháng 11 năm 2020

*
Số 02 - CT/HU

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

**Về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027**

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phụ nữ, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị- xã hội. Công tác Hội, phong trào phụ nữ và hoạt động bình đẳng giới trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả. Đời sống vật chất, tinh thần, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định. Hội viên, phụ nữ trong toàn huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực học tập, lao động xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ.

Các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện đã chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hoạt động của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ phát triển ngày càng lớn mạnh tạo nên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong hội viên và phụ nữ; chú trọng việc xây dựng mô hình điểm, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; làm tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao thể hiện vai trò của tổ chức Hội với các tầng lớp phụ nữ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.

Tuy nhiên, công tác phụ nữ và hoạt động của Hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, công tác tuyên truyền giáo dục cho hội viên, phụ nữ ở một số xã vùng đặc biệt khó khăn hiệu quả chưa cao; tỷ lệ thu hút chị em phụ nữ tham gia tổ chức Hội ở một số cơ sở Hội còn thấp. Một bộ phận phụ nữ chưa có việc làm, thu nhập thấp, đời sống khó khăn; tình trạng phụ nữ xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động, kết hôn bất hợp pháp còn xảy ra; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo, quản lý ở một số cơ sở còn thấp so với yêu cầu; vấn đề bình đẳng giới chưa được quan tâm đúng mức; năng lực và trình độ cán bộ Hội một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp trong huyện và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là sự kiện chính trị quan

trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ trong huyện, đánh dấu sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức hội trong gia đoạn mới. Để lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả tốt đẹp theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 01- CT/TU, ngày 21/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, năng lực của phụ nữ và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới; lên án, đấu tranh chống tư tưởng, hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại, xúc phạm và phân biệt đối xử với phụ nữ. Nâng cao trình độ mọi mặt và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với lao động nữ và cán bộ nữ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.

2. Lãnh đạo Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chuẩn bị tốt nội dung Đại hội cấp mình. Báo cáo trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội 5 năm qua; khẳng định những bước trưởng thành và sự đóng góp của tầng lớp phụ nữ, nêu rõ những việc đã làm được và chưa làm được, những việc chỉ đạo có hiệu quả, cách làm sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ, phân tích những nguyên nhân, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm. Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp hội cần bám sát văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từng cấp, gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi cấp Hội xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động bản thân phụ nữ và gia đình rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; đồng thời vận động và tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ học vấn, học nghề, có việc làm và nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đặc biệt là phụ nữ khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp Hội cần đẩy mạnh thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; mở rộng hoạt động đối ngoại giao nhân dân.

3. Lãnh đạo chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của các cấp Hội bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý có tính liên hiệp, có sự kế thừa và phát triển, thực sự là người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức khỏe, tâm huyết với công tác Hội để thực hiện nhiệm vụ của Hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong cơ quan lãnh đạo Hội các cấp. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN cấp trên trực tiếp trong dự kiến nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức Hội. Phân công cấp ủy viên có năng lực, phẩm chất tốt, có uy tín, trực tiếp phụ trách công tác Hội và ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ đồng cấp.

4. Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng đảm bảo các điều kiện cần thiết để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức Đại hội thành công. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; coi trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo khí thế sôi nổi trong huyện về sự kiện chính trị trọng đại của phụ nữ và tổ chức Hội. Đại hội Phụ nữ các cấp phải được chỉ đạo tập trung, chuẩn bị chu đáo để Đại hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Chỉ đạo cấp Hội cơ sở phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Thời gian tiến hành Đại hội từ cấp cơ sở đến cấp huyện được tiến hành trong năm 2021. Cấp cơ sở từ quý I/2021, hoàn thành trong quý II/2021; Cấp huyện hoàn thành trong quý III/2021.

5. Giao cho Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy giúp Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,
- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Các Đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Đỗ Anh Tuấn